

บาท/ดอลลาร์เข้านี้้อ่อนค่า, การเมือง-ปัญหาหนี้ยุโรปยังกดดันสินทรัพย์เสี่ยง

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้้อ่อนค่า หลังความไม่แน่นอนทางการเมือง และการแก้ปัญหาหนี้ยุโรป ยังคงกดดันสินทรัพย์เสี่ยง

*ยูโรอ่อนค่าลง และทรงตัวเหนือระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน ในการซื้อขายเข้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยได้รับผลกระทบจากความวิตกที่ว่า ความไม่แน่นอนทางการเมืองของกรีซ และการเปลี่ยนแปลงผู้นำของฝรั่งเศส อาจบั่นทอนแผนมาตรการรัดเข็มขัด ที่มีความสำคัญต่อการแก้ไขวิกฤติหนี้ยุโรปโซน

*ยุโรปเผชิญกับแรงกดดัน หลังจากหัวหน้าพรรค **Left Coalition** ของกรีซ เปิดเผยวานนี้ว่า พันธะสัญญาของกรีซต่อข้อตกลงช่วยเหลือของสหภาพยุโรป (อียู) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ) ถือเป็นโมฆะแล้ว

*ความไม่แน่นอนดังกล่าว ถ่วงค่าเงินที่มีความอ่อนไหวต่อความต้องการเสี่ยงของนักลงทุน และทำให้ดอลลาร์นิวซีแลนด์ร่วงสู่จุดต่ำสุดในรอบ 4 เดือน

*นักลงทุนยังกังวลกับความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์สเปนด้วย หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสเปน พุ่งขึ้นเหนือ 6% ซึ่งแสดงว่านักลงทุนกังวลกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ในการช่วยเหลือภาคธนาคารสเปน และสิ่งนี้บ่งชี้ว่าวิกฤติหนี้ยุโรปโซน อาจทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

*นักวิเคราะห์ในต่างประเทศ มองว่า ในอีก 4 สัปดาห์ข้างหน้า น่าจะรู้ว่าใครจะได้จัดตั้งรัฐบาลกรีซ และกรีซจะยังคงปฏิบัติตามเงื่อนไขในมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือไม่ รวมทั้งรัฐบาลสเปนวางแผนจะใช้วิธีการใดในการช่วยเหลือภาคธนาคาร ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ จะก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากในตลาด และจะส่งผลกระทบต่อยูโร

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถู้อัดแน่นถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.035 บาท

*08.55 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.08/12 จาก 31.06/09 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.06/13 จาก 31.06/08 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 79.68/74 จาก 79.64 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2947/49 จาก 1.2940 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ปัจจัยเรื่องการเมืองในกรีซ ก็ยังกดดันต่อเนื่อง เพราะช่วงนี้ไม่ได้มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญอะไร ตลาดก็คงมาโฟกัสเรื่องนี้เป็นหลัก" ดิลเลอร์ กล่าว
เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้้อยู่ในทิศทางอ่อนค่าต่อเนื่องจากต่นสัปดาห์จากแรงกดดันของปัจจัยการเมืองในยุโรป ที่อาจกระทบต่อการแก้ปัญหาหนี้ยุโรปโซน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกได้ในที่สุด

ทั้งนี้ คาดว่า ปัจจัยดังกล่าวจะยังเป็นปัจจัยหลัก ที่กดดันตลาดในช่วงนี้ ทำให้เงินบาทยังมีโอกาสอ่อนค่าได้อีก ตามทิศทางสกุลเงินต่างประเทศ โดยมองแนวรับของเงินบาทในวันนี้ ไว้ที่ 31.11-31.15 และแนวต้านที่ 31.00

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้